

Số: 375/BC-UBND

Vinh Mỹ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Lộc;
- Ban Chỉ đạo ISO.

Thực hiện Công văn số 1101/BCĐ-ISO 9001 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Ban chỉ đạo 19, UBND xã Vinh Mỹ báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Vinh Mỹ 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

1. Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

a/ Tình hình phê duyệt và triển khai kế hoạch, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng:

- Tình hình phê duyệt và ban hành:

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/01/2024 về thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2024; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 về ban hành mục tiêu chất lượng năm 2024; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 đánh giá nội bộ năm 2024.

- Tình hình triển khai đến thời điểm báo cáo:

UBND xã Vinh Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/01/2024 về thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2024; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 về ban hành mục tiêu chất lượng năm 2024. Theo đó, UBND xã đã đề ra 09 mục tiêu và xác định rõ nội dung, thời gian, phân công nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả.

UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo Quyết định công bố của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 129 TTHC của 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã; 44 TTHC liên thông cùng cấp và các cấp chính quyền.

Tiến hành lấy phiếu đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại cơ quan theo Quyết định số 1151a/PNV-CCHC ngày 29

tháng 12 năm 2017 của Phòng Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện nay, UBND xã tiếp tục thực hiện áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 đã được ban hành. Hệ thống đã ban hành tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

b/ Tình hình phê duyệt và triển khai áp dụng tài liệu HTQLCL

- Tình hình phê duyệt, ban hành, công bố tài liệu HTQLCL đồng bộ theo TCVN ISO 9001:2015

UBND xã đã ban hành Quyết định số QUYẾT ĐỊNH số 14/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Vinh Mỹ, theo đó có 174 quy trình giải quyết TTHC được ban hành, áp dụng tại đơn vị.

- Tình hình xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình và triển khai hoạt động Đánh giá nội bộ năm 2024:

UBND xã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 đánh giá nội bộ năm 2024. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện việc đánh giá nội bộ.

- Tình hình áp dụng quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng:

Hoạt động cải tiến trong HTQLCL: Đã được UBND xã duy trì và cải tiến thường xuyên thông qua thực hiện các hoạt động như thiết lập và phân đấu để đạt được các mục tiêu về chất lượng; Đánh giá nội bộ; Phân tích các kết quả đánh giá của các tổ chức, cá nhân về chất lượng công việc của Ủy ban nhân dân xã, phân tích thông tin phản hồi của công dân, tổ chức; thông tin về sai lỗi trong quá trình thực hiện công việc...;Thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa; Xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng; Đề xuất cải tiến.

- Tình hình áp dụng quy trình ISO giải quyết TTHC:

Việc tuân thủ thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã được xác định trong HTQLCL: Hầu hết các bộ phận thực hiện việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu đúng quy định. Hồ sơ tài liệu sắp xếp khoa học đúng quy trình quản lý hồ sơ, quản lý tài liệu theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy trình xây dựng, từ đó quá trình giải quyết công việc đúng tiến độ. Việc cập nhật hồ sơ, tài liệu hệ thống văn bản dễ tra cứu... đáp ứng yêu cầu quy trình đã xây dựng.

Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC, hồ sơ đúng hạn, trễ hạn (nguyên nhân trễ hạn), hồ sơ không hợp lệ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết mức độ 3, mức độ 4....

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 484 hồ sơ, đã giải quyết trước và đúng hạn 414 hồ sơ đạt tỷ lệ 92,8%, có

32 hồ sơ quá hạn đạt tỷ lệ 7,2% gồm 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực BTXH cấp huyện, 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực Hộ tịch và 29 hồ sơ thuộc lĩnh vực Đất đai cấp huyện; 29 hồ sơ đang giải quyết, có 348/484 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ lệ 71,9%; 100% hồ sơ được số hóa đúng quy định.

2. Đánh giá, nhận xét:

a/ Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị:

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết thủ tục hành chính: Các quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại UBND xã thực hiện đúng theo quy trình đã ban hành về các bước xử lý, bộ phận chuyên môn, giao nhận trả kết quả đều được thực hiện đúng thời gian quy định theo mục tiêu chất lượng đề ra.

- Lãnh đạo cơ quan điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất, hạn chế sai sót trong quá trình tham mưu các văn bản hồ sơ đảm bảo yêu cầu sớm và đúng hạn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giám sát việc thực hiện TTHC; Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn, thực hiện được trách nhiệm, quyền lợi mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao.

b. Nêu những thuận lợi, khó khăn, và nguyên nhân của những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Thuận lợi:

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND huyện, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện HTQLCL tại đơn vị kịp thời.

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã mang lại hiệu quả tích cực cho đơn vị trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc, thông qua đó người đứng đầu đơn vị đã có biện pháp kiểm tra, giám sát và có hướng chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc.

Các công chức đã cập nhật đầy đủ các quy trình TTHC khi có Quyết định sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa các TTHC của cấp trên; xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng khi giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

- Khó khăn

Một số cán bộ, công chức hiểu chưa sâu trong việc áp dụng và duy trì hệ thống nên chưa thật sự phát huy hết hiệu quả của HTQLCL.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 6 tháng đầu năm năm 2024 UBND xã Vinh Mỹ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Hoài Nam

